

## NGHỀ QUYẾT CỦA NỮNG VẬT THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

### BIỆN PHÁP NỮNG CAO CHẤT LƯỜNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NỮNG HIỆN NAY

HOÀNG GIỚI NỮNG<sup>(\*)</sup>

**C**hi bộ là tổ chức tế bào cơ bản của Đảng, hạt nhân lãnh đạo chính trị, nòng cốt chiến đấu ở cơ sở cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, trường học giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, nơi quản lý phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên. Mọi hoạt động của chi bộ nhằm nhằm bảo cho nòng cốt, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ sở trong thời gian phân vào việc bổ sung, hoàn chỉnh nòng cốt, chủ trương, chính sách của Đảng bằng những kinh nghiệm từ phong trào cách mạng của quần chúng từ cơ sở nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nòng cốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chi bộ là "nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt"... Các hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. Chất lượng của tổ chức Đảng phụ thuộc vào các hoạt động của chi bộ. Xây dựng, củng cố chi bộ là khâu trọng tâm của việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng.

Trong những năm qua hoạt động của các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi bộ đã thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chi bộ thông qua quy định của Điều lệ Đảng, những trong thực tế và vấn đề những cuộc sinh hoạt chất lượng cao, nội dung sinh hoạt vẫn còn nặng nề

về công tác lãnh đạo chuyển biến, hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, ít đổi mới. Ở một số Đảng bộ các chi bộ đã có những đổi mới, chất lượng sinh hoạt theo chuyển biến những trên thực tế hình thức này chưa được nhận rộng một cách phổ biến. Thậm chí, chất lượng sinh hoạt chuyển biến của chi bộ cũng chưa thể nói là tốt. Việc ghi chép biên bản đôi khi thiếu căn cứ, chưa phản ánh được những tinh thần và nội dung của cuộc họp... Trong thực tế chất lượng sinh hoạt của các chi bộ xuất phát từ yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW6 (lần 2) khóa VIII, nên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay, thì việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực sự là vấn đề cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu mới.

Nếu chất lượng sinh hoạt của các chi bộ này vào chiều sâu, có chất lượng, Ban bí thư TW Đảng đã ra Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ". Trên tinh thần này nên nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, trước hết các chi bộ cần chú ý một số vấn đề sau:

- Về nội dung tổ chức: Thông xuyên cung cấp thông tin mới, nội dung thực tiễn và phê bình, trong sinh hoạt chi bộ cần thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, nâng

(\*) ThS., Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Trường Cán bộ TP.HCM.

viên nang viên nén cao tinh thần say sưa tới học tập, rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt. Các chỉ báo cần nắm vững điển hình tốt tiêu biểu của ngành viên, quan tâm nâng viên, giúp đỡ bồi dưỡng viên yên tâm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

- Về nội dung chính trị: Chỉ báo phải trở thành trường học giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tổ chức Học Chí Minh, nền tảng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về chức năng, nhiệm vụ của người nâng viên; về ý thức chính trị của ngành viên gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

- Về nội dung tổ chức: Chỉ báo là tổ chức lãnh đạo, quản lý kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan chuyên môn, của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và của tất cả ngành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Đảng. Là nội tin cậy, giúp đỡ điều đạt ngành viên trở nên thành...

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh tổ chức, chính trị và tổ chức là nhiệm vụ to lớn mà Đảng ta đặt ra nhằm cho tất cả các tổ chức cơ sở Đảng và ngành viên.

Nếu thực hiện được các nội dung nội cần thực hiện một số giải pháp sau đây:

**Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ đối với toàn thể ngành viên:**

Ngành viên của Đảng được công nhận và trong Đảng và trong bộ máy Nhà nước nếu được sinh hoạt trong một chi bộ và phải thực hiện các nghĩa vụ của người nâng viên, được hưởng các quyền lợi do Điều lệ Đảng quy định. Mặt khác, theo quy định tại điều 24, Điều lệ Đảng do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X quy định, chi bộ trực thuộc có 5 nhiệm vụ: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho ngành viên; làm công tác văn phòng quản chung; kiểm tra thi hành kỷ luật ngành viên; thu nộp đảng phí.

Chi bộ chi ủy hợp thông lệ mỗi tháng một lần. Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập 5 năm 2 lần. Nội dung nguyên tắc, lệ quy định bắt buộc được quy định trong Điều lệ Đảng, không thể linh hoạt sửa đổi, bất cứ trong hoàn cảnh nào.

Nếu muốn thay đổi thì phải báo cáo và phải có sự đồng ý của cấp trên.

Tại Điều 8 Điều lệ Đảng cũng quy định: “Đảng viên bổ sung hoạt chi bộ hoặc không nâng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; nâng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ nâng viên, nếu được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét nếu cần lên cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách ngành viên”.

Nhờ vậy, việc tham gia sinh hoạt chi bộ cũng được coi là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá tổ chức của người nâng viên. Vì vậy, cần quán triệt và trí vai trò của chi bộ và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để mỗi ngành viên hiểu rõ để giải thích thực hiện tốt trách nhiệm của người nâng viên đối với hoạt động của chi bộ.

**Thứ hai, thực hiện tốt quy trình sinh hoạt chi bộ**

Nếu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần tổ chức sinh hoạt theo quy trình một cách khoa học, nội là thực hiện tốt 3 bước trong sinh hoạt chi bộ.

**Bước một:** là bước chuẩn bị họp; bước này gồm những phần việc cụ thể Chuẩn bị nội dung; Chương trình; Thời gian; Phòng tiếp; Tài liệu. Trong bước này chuẩn bị nội dung nếu họp là quan trọng nhất. Nội dung được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, sát thực tế bao nhiêu thì hiệu quả cuộc họp càng đạt kết quả cao bấy nhiêu.

Cần lựa chọn nội dung sinh hoạt, xác định nội dung thời gian sinh hoạt. Nếu lựa chọn nội dung sinh hoạt cần đưa vào mấy cần có sau đây:

- Cần có chức năng, nhiệm vụ của loại hình chi bộ (theo quy định của Trung ương).

- Bám sát nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

- Nắm chắc các hoạt động của chi bộ để lựa chọn vấn đề cần giải quyết của nội dung sinh hoạt cho phù hợp, hấp dẫn được nội dung của thực tế cũng như tâm tư, nguyện vọng của ngành viên và quần chúng.

- Cần có vấn đề cần giải quyết của nội dung sinh hoạt, học tập các chuyên đề, nội dung sinh hoạt chính

trò, thông tin, thông báo thời số v.v..

- Cần coi kế hoạch công tác của cấp uỷ trong nhiệm kỳ này hỏi năng lực và năng lực của các chi bộ.

Nội dung của tổng cuộc sinh hoạt chi bộ coi thể do yêu cầu thực tiễn đặt ra phải giải quyết hoặc do cấp uỷ cấp trên chỉ đạo. Song dù yêu cầu nào thì Bí thư chi bộ cũng vẫn phải chuẩn bị chu đáo nội dung. Trước khi chuẩn bị nội dung sinh hoạt, Bí thư chi bộ cũng cần trao đổi với những chỉ huy trưởng công tác chuyên môn để có sự thống nhất về nội dung sinh hoạt.

Chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm chung của tất cả đảng viên, song trách nhiệm trước hết là của chi uỷ và trực tiếp là Bí thư chi bộ.

Cung với việc chuẩn bị nội dung cần xác định thời gian sinh hoạt (sáng giờ buổi, ngày) thời gian cần xác định phù hợp không quá ngắn hoặc quá dài. Thông báo nội dung, thời gian sinh hoạt chi bộ cho đảng viên biết trước để có thể sắp xếp công việc, chuẩn bị ý kiến phát biểu và tham gia sinh hoạt chi bộ này nữa.

*Bước hai:* Tiến hành sinh hoạt chi bộ cần nắm bắt:

- Phát huy nội lực trí tuệ của tập thể thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; nếu cao tinh thần tốt phê bình và phê bình, thể hiện tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.

- Chú trọng nêu gương học hỏi phải có năng lực, kiến thức, bình tĩnh, lắng nghe hết ý kiến của đảng viên cá nhân và tập thể, tranh luận sôi nổi, gây không khí căng thẳng không cần thiết. Chú trọng học hỏi cần có kiến thức xây dựng Đảng, nắm vững diễn biến học hỏi chi bộ coi trọng học hỏi tập thể và cá nhân, biết kết luận đúng nội dung học hỏi và thảo luận.

- Thờ kỹ học hỏi phải ghi chép đầy đủ chính xác diễn biến học hỏi và kết luận của chi bộ, ý kiến tán thành, không tán thành chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Những vấn đề thuộc về kết luận, chủ trương hay ra học hỏi chi bộ cần ghi rõ tổng kết, ngắn gọn về năng lực, đề nghị đề thực hiện, tranh tình trạng kết luận và ghi biên bản mỗi cách chung chung.

*Bước 3:* Tổ chức thực hiện học hỏi chi bộ

Tổ chức thực hiện học hỏi chi bộ quyết định bởi nội dung của chi bộ thể hiện vai trò và hiệu quả lãnh đạo của chi bộ là có sẵn hoặc tiến hành kinh nghiệm cho kỳ họp tiếp theo. Vì vậy, bí thư chi bộ phải tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, quá trình thực hiện học hỏi chi bộ phải bằng những hình thức thích hợp để kiểm tra nhắc nhở nội dung sinh hoạt.

*Thứ ba, tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề*

Nếu bắt đầu từ lãnh đạo của Đảng mỗi cách khác nhau, sâu sắc, tranh luận sôi nổi, tranh đấu trong sinh hoạt chi bộ cần tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề. Mỗi năm, mỗi chi bộ ít nhất cũng cần có hai đến ba kỳ sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú hiệu quả cao, chi uỷ hoặc bí thư chi bộ cần suy nghĩ, trao đổi với ban chấp hành chuyên môn, soạn thảo đề cương chọn ra một số nội dung cần học sinh hoạt chuyên đề. Sau nội dung công việc chuẩn bị nội dung, cấp uỷ cần nói rõ mục đích yêu cầu, ý kiến chỉ đạo và cung cấp những tài liệu thông tin cần thiết cho người học phân công chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Cấp uỷ cần thông báo trước nội dung sinh hoạt từ một đến hai ngày cho đảng viên trong chi bộ biết để chuẩn bị ý kiến thảo luận nghiêm túc, có chất lượng cao.

*Thứ tư, nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ sinh hoạt chi bộ*

Cần tăng cường giáo dục, quản lý và vai trò của chi bộ và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để mỗi đảng viên thấy rõ việc tham gia sinh hoạt chi bộ là quyết định, là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Hàng tháng khi sinh hoạt chi bộ chi uỷ cần nêu danh, nêu chí thờ kỹ ghi chép biên bản cần thể hiện rõ ai vắng mặt, có lý do hay không có lý do. Sau buổi sinh hoạt chi bộ bí thư chi bộ cần gặp gỡ nhắc nhở hoặc truyền đạt học hỏi của chi bộ về năng lực đảng viên vắng mặt để nội dung sinh hoạt chi bộ và tham gia thực hiện học hỏi của chi bộ.

*Thứ năm, phát huy vai trò của quần chúng tham gia xây dựng Đảng, góp ý kiến phê bình đảng viên và tổ chức đảng.*

Sở nghiệp cách mạng là sở nghiệp của quần chúng nhân dân. Chi bộ là cầu nối giữa Đảng viên với quần chúng; Đảng viên phải gắn bó mật thiết với quần chúng, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và những yêu cầu Đảng góp của hội thông qua việc tổ chức sinh hoạt của quần chúng để hội tiếp góp ý phê bình tổ chức Đảng và Đảng viên. Hàng năm, các chi bộ hoặc trong Đảng bộ các tổ chức lấy ý kiến, góp ý của quần chúng nội với các bộ Đảng viên và với tổ chức Đảng. Khi tổ chức lấy ý kiến các tổ chức quần chúng cần thực hiện nghiêm túc, thái độ cầu thị, tránh làm hình thức. Sau khi quần chúng tham gia Đảng góp ý kiến cần xem xét, trả lời hoặc công khai thông báo việc tiếp thu sửa chữa nội với các tổ chức quần chúng.

**Thôi sau, tăng cường sự chặt chẽ, kiểm tra của Đảng ủy nhà trường nội với tình hình sinh hoạt của các chi bộ**

Chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc trực tiếp vào thái độ tác phong làm việc khoa học, dân chủ và phẩm chất, năng lực của tập thể cấp ủy và tổng Đảng viên. Song, sự chặt chẽ kiểm tra chất lượng của tổ chức Đảng cấp trên là một yêu cầu tác Đảng có tính quyết định nội với hoạt Đảng của các chi bộ. Sự chặt chẽ cần tập trung vào các nội dung cụ thể sau đây:

- Theo dõi, chặt chẽ, giúp đỡ về nội dung sinh hoạt của các chi bộ về sự lãnh đạo của chi bộ nội với hoạt Đảng chuyển biến, nội với công tác tổ Đảng, tổ chức.

- Phản công các Đảng chí Đảng ủy viên phụ trách, theo dõi giúp đỡ các chi bộ

- Chăm lo bồi dưỡng kiến thức công tác Đảng: Sắp xếp thời gian tab nhiều kiến thức nội các Đảng chí chi ủy, bí thư chi bộ tham dự này nội các nội tập huấn Đảng cao nghiệp vui công tác Đảng cho nội người chi ủy viên, bí thư chi bộ

- Kiểm tra thông xuyên chế độ sinh hoạt chi bộ bằng các hình thức: Qua báo cáo hàng tháng của các chi bộ qua sổ biên bản sinh hoạt, qua kiểm tra nội xuất việc sinh hoạt của các chi bộ

**Thời kỳ, Đảng cao trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ nội với hoạt Đảng của chi bộ và sinh hoạt chi bộ**

Chi ủy, bí thư chi bộ có vai trò rất quan trọng nội với hoạt Đảng chi bộ và Đảng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi ủy, chi bộ phải có quá trình chuẩn bị, nội nội nội nội nội, nội nội nội nội nội của mỗi cấp ủy, trước hết là bí thư chi bộ. Nội dung chuẩn bị sẽ là đối tượng báo cáo và nội vui chính trò có thể nội vào những nội nội:

- Kiểm nội nội giải tình hình nội nội.
- Chuẩn bị, nội nội nội nội nội.
- Nội kiến phản công, nội kiến tình hình.
- Nội nội kiểm tra, nội nội, nắm sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng...

Trách nhiệm, nội nội của chi ủy, bí thư chi bộ là nội trong những nội nội nội nội nội nội với chất lượng sinh hoạt chi bộ

